
sþ. 689. Fyrirspurn [357. mál]
til landbúnaðarráðherra um innflutning á gleráli.

Frá Ólafi Gránz.

Eru í undirbúningi hugsanlegar breytingar á lögum um lax- og silungsveiði er heimila
landbúnaðarráðherra að leyfa innflutning á lifandi gleráli til eldis hér á landi?


